

Consequences of Violence Against Children

Hang K. Nguyen, Trang T. Le, My Nguyen, Kien Le

Abstract

Lạm dụng và bỏ bê trẻ em đang diễn ra phổ biến trên toàn cầu. Nó thay đổi từ sự đối xử tệ bạc về thể chất, tinh thần và xã hội gây hại cho đứa trẻ. Nó có những hậu quả ngắn hạn và lâu dài, cuối cùng có thể làm chậm sự phát triển kinh tế và xã hội của các quốc gia một cách gián tiếp. Người ta ước tính rằng cứ 5 phụ nữ và 1 trong số 13 nam giới thì có 1 người bị lạm dụng tình dục trong thời thơ ấu. Mặc dù vấn đề khá phức tạp và rõ ràng con số trên đánh giá thấp giá trị thực tế. Phần lớn, đó là do cấu trúc xã hội trong cộng đồng bị phá vỡ. Những trụ cột của cộng đồng như trường học, tổ chức, gia đình thất bại trong việc thông báo kịp thời và có hành động chống lại các cơ quan chức năng thích hợp để duy trì vị thế cao của tổ chức mình và tránh bị kỳ thị. Nghiên cứu điển hình này mô tả cách một nữ sinh bị bóc lột tình dục và cách thức phối hợp giữa các cơ quan có thể ngăn chặn điều đó.

Introduction

Lạm dụng trẻ em được định nghĩa là hành vi ngược đãi hoặc bỏ rơi trẻ em về thể chất, tình dục hoặc tâm lý, đặc biệt là bởi cha mẹ hoặc người chăm sóc khác. Nó có thể bao gồm bất kỳ hành động hoặc hành động không thành công của cha mẹ hoặc người chăm sóc khác dẫn đến tổn hại thực tế hoặc tiềm ẩn cho trẻ và có thể xảy ra trong nhà của trẻ hoặc trong các tổ chức, trường học hoặc cộng đồng mà trẻ tương tác. Lạm dụng và bỏ bê trẻ em, tức là ngược đãi trẻ em thường phổ biến đối với trẻ em dưới 18 tuổi trên toàn cầu. Nó thay đổi từ sự đối xử tệ bạc về thể chất, tinh thần và xã hội gây hại cho đứa trẻ. Nó có những hậu quả ngắn hạn và lâu dài, cuối cùng có thể làm chậm sự phát triển kinh tế và xã hội của các quốc gia một cách gián tiếp.

Trong nghiên cứu điển hình này, chúng tôi mô tả trải nghiệm của chúng tôi về một đứa trẻ từng bị người điều khiển xe buýt của một trường học lạm dụng tình dục, điều này hoàn toàn có thể ngăn ngừa được. Trường hợp của chúng tôi cũng làm nổi bật những chiếc lacunae từ các khu vực khác nhau, điều này làm trầm trọng thêm tình hình. Lạm dụng tình dục là một vấn nạn trên toàn thế giới. Trẻ em là mục tiêu mềm và thường chúng thậm chí không được biết về tình trạng của mình. Do áp lực xã hội và văn hóa, thường chúng ta bỏ qua vấn đề này và che giấu nó. Luật bảo vệ trẻ em không đủ nghiêm ngặt. Cha mẹ không đủ tự tin để giải quyết vấn đề này do nhiều nguyên nhân.

Dữ liệu cho thấy 1/4 tổng số người lớn đã từng bị lạm dụng tình dục trong thời thơ ấu của họ. Người ta ước tính rằng cứ 5 phụ nữ và 1 trong 13 đàn ông thì có 1 người bị lạm dụng tình dục trong thời thơ ấu trên toàn cầu. Trong đó, hơn 53% trẻ em có thể đã bị lạm dụng tình dục. Mặc dù các cuộc điều tra quốc gia khác nhau về lạm dụng trẻ em vẫn được tiến hành ở các quốc gia

có thu nhập thấp và trung bình, nhưng dữ liệu từ hầu hết các quốc gia vẫn chưa có do tính chất phức tạp của vấn đề này.

Discussion

Lạm dụng trẻ em có mối liên hệ chặt chẽ với tội giết người. Người ta ước tính rằng 41000 trường hợp tử vong do giết người đã xảy ra ở trẻ em dưới 15 tuổi trên toàn cầu. Tuy nhiên, những dữ liệu này thực sự đánh giá thấp mức độ thực sự của vấn đề (lạm dụng trẻ em), vì một tỷ lệ phần trăm lớn các trường hợp tử vong do lạm dụng trẻ em được quy định sai về thương tích và các nguyên nhân khác. Trong môi trường chiến tranh và tị nạn, trẻ em gái đặc biệt rất dễ bị bóc lột tình dục bởi các lực lượng vũ trang, nhân viên cứu trợ và những người khác.

Hành vi tình dục không phù hợp với trẻ em được gọi là lạm dụng hoặc ngược đãi tình dục. Nó đa dạng từ việc chạm vào bộ phận sinh dục của trẻ em, buộc trẻ em phải chà xát bộ phận sinh dục của người lớn, đến việc giao hợp cuối cùng đã kết thúc việc bóc lột tình dục. Nếu một người thực hiện những hành vi này, nó được coi là một tội phạm và bị xử lý tại tòa án hình sự. Việc bóc lột tình dục gợi lên hình ảnh về 'sự nguy hiểm của người lạ'. Thật không may, hầu hết các trường hợp trẻ em bị bóc lột tình dục bởi người quen / người thân của chúng.⁸ Các nạn nhân lạm dụng tình dục trẻ em cần được hỗ trợ trong quá trình phục hồi và chữa bệnh thông qua chăm sóc và điều trị dành riêng cho trẻ em, nhân ái và phù hợp. Có nhiều cách tiếp cận khác nhau để giải quyết vấn đề chăm sóc nạn nhân.

Trong các gia đình, cha mẹ rất bảo vệ con gái của họ ngay từ ngày chúng mới được sinh ra. Cha mẹ giữ con gái của họ dưới sự giám sát chặt chẽ trong suốt cả ngày. Nếu bất kỳ tình dục, sự cố xảy ra; phụ huynh không báo cáo các vấn đề lạm dụng cho cơ quan chức năng. Ngay cả khi họ

tránh đưa trẻ đến bác sĩ để nhận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe dự phòng cũng không bao giờ được xem xét. Mọi người đều có xu hướng che giấu các vụ xâm hại tình dục trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái. Bài báo này nhấn mạnh vai trò của phương pháp tiếp cận nâng cao sức khỏe trong việc giải quyết vấn đề lạm dụng tình dục trẻ em gái khi đi học bằng xe buýt và thông qua một nghiên cứu điển hình.